

ที่พย ๐๐๒๗.๐๐๕.๑/ ๘ ๗๑๑๑



ศาลากลางจังหวัดพะเยา

ถนนพหลโยธิน พย ๕๖๐๐๐

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เรื่อง การประกาศค่ากลาง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่ง, สาธารณสุขอำเภอทุกแห่ง, ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น/
พื้นที่จังหวัดพะเยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เรื่องการกำหนดค่ากลางฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดพะเยาได้มีการดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโดยให้มีการจัดทำแผนงาน โครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่มีทิศทางและมีความชัดเจนมากขึ้น จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดประชุมเพื่อสำรวจหาค่ากลาง(กิจกรรม/งานที่ควรดำเนินการในพื้นที่) ของการปฏิบัติการตามแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในพื้นที่ ตลอดจนได้มีการประมวลผลและรับฟังข้อคิดเห็นจากหลายฝ่ายจนได้ข้อสรุปที่สามารถประกาศเป็นค่ากลาง(กิจกรรม/งานที่ควรดำเนินการในพื้นที่)ของจังหวัดพะเยาได้

ดังนั้น จังหวัดพะเยาโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา จึงขอส่งประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเรื่องการกำหนดค่ากลางสำหรับแผนงาน/โครงการ ประจำปี ๒๕๕๕ เรื่อง อาหารปลอดภัย และการป้องกันไข้เลือดออก มาพร้อมนี้ เพื่อให้พื้นที่ใช้เป็นแนวปฏิบัติในแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จักเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอารีย์ ต้นบรรจง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

งานประกันสุขภาพ

โทร.๐๕๔-๔๐๙๓๔๑-๑๔๓



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

เรื่อง การกำหนดค่ากลางสำหรับแผนงาน/โครงการป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2555

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการสำรวจกิจกรรม/งานที่มีการปฏิบัติในพื้นที่ และนำมาคัดเลือกกิจกรรม/งาน เพื่อใช้เป็นค่ากลาง(กิจกรรม/งานที่ควรดำเนินงานในพื้นที่)สำหรับแผนงาน/โครงการต่างๆ บัดนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศค่ากลางสำหรับแผนงาน/โครงการป้องกันไข้เลือดออก จังหวัดพะเยา ปี 2555 ดังนี้

กิจกรรมสำคัญ	งานที่จังหวัดกำหนดให้เป็นค่ากลาง
1. การเฝ้าระวัง/คัดกรอง	<ol style="list-style-type: none">1. มีทีมงาน SRRT ในชุมชนเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก2. ชุมชนมีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงทุก 7 วัน3. อสม.ออกสู่มตรวจการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง4. มีกิจกรรมรณรงค์ป้องกันก่อนเกิดโรค โดยภาคีเครือข่ายในชุมชน5. มีการค้นหาผู้ที่มีอาการสงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในชุมชน6. มีระบบการเฝ้าระวังและรายงานโรคอย่างรวดเร็วในทุกระดับ ทุกสถานบริการ
2. การใช้มาตรการสังคม	<ol style="list-style-type: none">1. ชุมชนมีและใช้มาตรการทางสังคมในการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (ระเบียบหมู่บ้าน/ข้อตกลง, ประกาศใช้, ดำเนินการ, ประเมินมาตรการ)2. มีมาตรการ ในการรณรงค์ร่วมกันทุกหมู่บ้าน ทุกภาคส่วน ช่วงกรณีเกิดการระบาดของโรค
3. การรักษาพยาบาล การจัดการปัญหา	<ol style="list-style-type: none">1. มีระบบการส่งต่อผู้สงสัยจากหมู่บ้านถึง รพ.สต. และจาก รพ.สต. ถึง รพช./รพท.2. มีระบบการแจ้งกลับผลการตรวจจากรพ.ให้ชุมชน ที่ถูกต้องและรวดเร็ว3. รพสต.มีมาตรฐานการตรวจคัดกรองเบื้องต้นในผู้ที่สงสัยป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก4. การประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่
4. การจัดการสภาวะแวดล้อม	<ol style="list-style-type: none">1. ภาคีเครือข่ายสุขภาพร่วมกันส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืชสมุนไพรไล่ยุง เช่น ดอกดาวเรือง ตะไคร้หอม ฯลฯ2. ชุมชนมีการจัดการปัญหาบ้านร้างไม่มีคนอยู่ /พื้นที่สาธารณะ ให้ปลอดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง3. ชุมชนมีกิจกรรมบ้านน่าอยู่น่ามอง/บ้านสะอาด/บ้านปลอดลูกน้ำ4. ชุมชนมีกิจกรรมส่งเสริมปรับระบบนิเวศให้สมดุล(เพิ่มศัตรูธรรมชาติของยุงให้มากขึ้น)5. มีการกำหนดแหล่งเสียงต่อการเพาะพันธุ์ลูกน้ำในพื้นที่

กิจกรรมสำคัญ	งานที่จังหวัดกำหนดให้เป็นค่ากลาง
5. การจัดการทรัพยากร	<ol style="list-style-type: none">1. อปท./กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล สนับสนุนบุคลากร/อุปกรณ์/งบประมาณ ในการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก อย่างเพียงพอ2. มีการอบรม พี่นฟู องค์ความรู้ในการป้องกัน ควบคุม ไข้เลือดออก แก่บุคลากรและทีมงาน3. มีระบบการสนับสนุนทีมงานให้พร้อมในการควบคุมโรคพื้นที่ที่มีผู้ป่วยในพื้นที่4. ทีม SRRT ตำบล ดำเนินการตามมาตรฐาน
6. การสื่อสาร สารสนเทศ	<ol style="list-style-type: none">1. มีศูนย์ข้อมูลชุมชน/ผู้รับผิดชอบ เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกในระดับตำบล2. มีการจัดทำ/สนับสนุนสื่อ/ดำเนินการประชาสัมพันธ์/รณรงค์อย่างต่อเนื่อง โดยภาคี เครือข่ายสุขภาพพื้นที่ (ภาครัฐ/ท้องถิ่น/เอกชน/ชุมชน)3. มีระบบการสื่อสารความเสี่ยง/จม.ข่าว ในการเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ทุกระดับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	<ol style="list-style-type: none">1. มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน2. มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ และนำข้อมูล มาใช้ประโยชน์ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม และใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ด้านการควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555



(นางอารีย์ ตันบรรจง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา


เรื่อง การกำหนดค่ากลางสำหรับแผนงาน/โครงการอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา ประจำปี 2555

ตามที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ได้ดำเนินการสำรวจกิจกรรม/งานที่มีการปฏิบัติในพื้นที่ และนำมาคัดเลือกกิจกรรม/งาน เพื่อใช้เป็นค่ากลาง(กิจกรรม/งานที่ควรดำเนินงานในพื้นที่)สำหรับแผนงาน/โครงการต่างๆ บัดนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศค่ากลางสำหรับแผนงาน/โครงการอาหารปลอดภัย จังหวัดพะเยา ปี 2555 ดังนี้

กิจกรรมสำคัญ	งานที่จังหวัดกำหนดให้เป็นค่ากลาง
1. การเฝ้าระวัง/คัดกรอง	1. การทำทะเบียนร้านค้า ร้านอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ตลาด 2. ตรวจประเมินให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ 3. ตรวจหาสารปนเปื้อนในอาหาร/ตรวจหาการปนเปื้อนจุลินทรีย์/ตรวจฉลากผลิตภัณฑ์ 4. ตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด 5. พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเพื่อเฝ้าระวังอาหารชุมชน 6. มีคณะทำงานเฝ้าระวังอาหารปลอดภัยในชุมชน
2. การใช้มาตรการสังคม	1. มีมาตรการชุมชนเกี่ยวกับ ลดการบริโภคสุรา/ลดหวานมันเค็ม/ปลูกผักปลอดภัย/อาหารปรุงสุก 2. มีเวทีประชาคมเพื่อหามาตรการแก้ไขปัญหาอาหารไม่ปลอดภัยในชุมชน(สารปนเปื้อน, จุลินทรีย์ในอาหาร, ฉลากไม่ถูกต้อง) 3. ส่งเสริมให้มีแผง/จุดจำหน่าย ผักปลอดภัยในชุมชน/โรงพยาบาล 4. ร่วมมือกับโรงเรียนจัดทำมาตรการ ลดการจำหน่ายหรือการบริโภค อาหารหวาน/ น้ำอัดลม / ขนมกรุบกรอบ
3. การรักษาพยาบาล การจัดการปัญหา	1. ส่งเสริมการบริโภคพืชผักพื้นบ้าน/พืชผักปลอดภัย 2. ส่งเสริมการใช้รางจืด/ใช้สมุนไพรอื่นๆ ในชุมชน อย่างถูกต้องและปลอดภัย 3. รพ.สต.ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น และส่งต่อตามมาตรฐาน 4. ดำเนินการสอบสวน และควบคุมโรค กรณีพบปัญหาในชุมชน เช่นอาหารเป็นพิษ, ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน
4. การจัดการสภาวะแวดล้อม	1. ส่งเสริม/สนับสนุน การจัดโครงสร้าง ร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด/โรงฆ่าสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน 2. ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ในชุมชน 3. สร้างเครือข่ายอาหารสุขภาพชุมชน

กิจกรรมสำคัญ	งานที่จังหวัดกำหนดให้เป็นค่ากลาง
5. การจัดการทรัพยากร	<ol style="list-style-type: none">1. กองทุนในชุมชน/อปท./หน่วยงานสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย2. ส่งเสริมให้มีชมรมผู้ประกอบการด้านอาหารระดับตำบล (ร้านอาหาร/แผงลอย/ตลาด/ร้านค้าร้านชำ)3. ประสานความร่วมมือจากภาคีอื่นๆ เช่น เกษตร พัฒนาการ กศน. หมอдин สถาบันการศึกษา กลุ่มต่างๆในชุมชน ฯลฯ4. ภาคีเครือข่ายฯร่วมมือจัดทำแผนงาน โครงการ ดำเนินการและติดตามประเมินผลด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน
6. การสื่อสาร สารสนเทศ	<ol style="list-style-type: none">1. มีศูนย์ข้อมูลอาหารปลอดภัยในชุมชน และรายงานให้หน่วยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคืนข้อมูลให้แก่ชุมชน2. มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ / รณรงค์อย่างต่อเนื่อง3. มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์อาหารปลอดภัยในชุมชน
7. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้	<ol style="list-style-type: none">1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัย2. มีการถอดบทเรียนการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์3. ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมด้านอาหารปลอดภัยในชุมชน

ประกาศ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555


(นางอารีย์ ตันบรรจง)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา